



### ข้อคิดยามเช้า วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.2014

หญิงสูงอายุคนหนึ่งอาศัยอยู่ในห้องพักเพียงลำพัง เธอไม่ได้แต่งงาน และเวลานี้ไม่มีญาติใกล้ชิดเหลืออยู่เลย เธอจัดอยู่ในกลุ่มคนยากจนทั้งหลาย อดมืออดตีน แม้จะยากจนในทรัพย์สินเงินทอง แต่เธอเป็นคนร่าเริงในชีวิตฝ่ายจิต เธอศรัทธาในพระเจ้ามาก อธิษฐานภาวนาทุกวัน ๆ ละครหลายครั้ง ไปร่วมมิสซาอย่างสม่ำเสมอ ถัดจากห้องของหญิงคนนี้เป็นห้องของชายสูงอายุคนหนึ่ง แม้เป็นคนโสดเหมือนกัน แต่ชายคนนี้เป็นคนมีฐานะดีพอสมควร ทว่าไม่นับถือศาสนาใด ไม่มีความเชื่อ และไม่เคยอธิษฐานภาวนาเลย เขามักจะล้อเลียนหญิงสูงอายุคนนี้น้อย ๆ



ในเรื่องความไว้วางใจที่เธอมีต่อพระเจ้า วันหนึ่งขณะที่หญิงคนนีกำลังอธิษฐานภาวนา เธอทูลพระเจ้าว่าไม่มีอาหารเหลืออยู่ในห้องเลย เนื่องจากเสียงของเธอค่อนข้างดัง ชายที่อยู่ห้องถัดไปจึงได้ยิน เขาตัดสินใจที่จะเล่นตลกกับหญิงคนนี้ โดยนำขนมปังและอาหารจำนวนหนึ่งไปวางไว้ที่หน้าประตูห้อง กตกริ่งเรียก และรีบวิ่งไปหลบอยู่ในห้องของตนเอง เมื่อหญิงสูงอายุคนนี้ได้ยินเสียงกริ่ง ก็รีบออกมาข้างนอก เธอได้พบขนมปังและอาหารที่ชายคนนั้นเอามาวางไว้ ด้วยความดีใจเธอก็ร้องว่า “ขอบคุณพระเจ้า ดิฉันรู้ว่า พระองค์สดับฟังคำอธิษฐานภาวนาของดิฉันเสมอ” ชายคนนั้นออกมาจากห้องของตนด้วยรอยยิ้มเชิงเยาะเย้ยบอกหญิงสูงอายุคนนี้ว่า “หญิงโง่เอ๊ย ผิดแล้วที่คิดว่าพระเจ้าสดับฟังคำอธิษฐานภาวนาของเธอ ผมเองแหละเป็นคนนำขนมปังและอาหารมาวางไว้ที่หน้าห้อง” โดยไม่รีรอหญิงคนนี้ร้องอีกว่า “ขอพระเจ้าทรงพระเจริญเทอญ พระองค์ทรงช่วยเหลือดิฉันในยามเดือดร้อนเสมอ แม้ว่าต้องใช้เวลาจนทำให้คำวอนขอของดิฉันสำเร็จไปก็ตาม” ในพระวรสารวันนี้บรรดาศิษย์ทูลพระเยซูเจ้าว่า “ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปตามหมู่บ้าน เพื่อซื้ออาหารเถิด” (มธ 13:15) แต่พระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขาเถิด” (มธ 13:16) พวกเขารีบทูลพระองค์ทันทีว่า “ที่นี่เรามีขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น” (มธ 14:17) พระองค์ทรงกระตุ้นพวกเขาให้แบ่งปันสิ่งเล็กน้อยที่พวกเขามีกับคนอื่น “เอามาให้เราที่นี่เถิด” (มธ 14:18) และทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคนห้าพันคนด้วยสิ่งเล็กน้อยดังกล่าวนั้น ประชาชนทุกคนได้กินจนอิ่มหนำและยังมีเศษเหลืออีก 12 กระบุง บางครั้งเรารู้สึกเล็งเล็งที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เพราะคิดว่าเราไม่มีอะไรจะให้ หรือมันน้อยเกินไปที่จะให้ แต่พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่า แม้แต่สิ่งเล็กน้อยที่เรามี เราก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นด้วยใจเมตตาได้เช่นเดียวกัน

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**

**พระสังฆราชขอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย**

**ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี**